

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SVHTTDL-QLVH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý
trong việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ
quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc là biểu tượng chung nhất, thiêng liêng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Quốc gia, của dân tộc và của Nhân dân Việt Nam, mang màu sắc, ý nghĩa và giá trị đặc biệt về Chính trị. Vì vậy, việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng, tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong những năm qua, phong trào treo cờ Tổ quốc dịp lễ, Tết, chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước đã trở thành nét đẹp văn hóa và là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Do đó, cần được giữ gìn và phát huy thành truyền thống, nét đẹp văn hóa treo cờ Tổ quốc và trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam.

Thời gian qua trên mạng xã hội, nhiều tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh toàn bộ mái, tường nhà của các hộ gia đình trên địa bàn khu vực thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định) được sơn hình ảnh cờ Tổ quốc và nhanh chóng được chia sẻ, lan tỏa, thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội, phóng viên báo chí trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định nội dung hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nêu trên là hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép, không đúng thực tế. Hiện nay các hình ảnh, video trên mạng xã hội được lan truyền, chia sẻ nhanh chóng các hình ảnh, sơn, vẽ, trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc... thu hút sự quan tâm của dư luận¹. Việc cắt, ghép, in, vẽ hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc với các kích thước, màu sắc, chất liệu khác nhau để treo, in, dán ở những nơi không phù hợp, không trang trọng là không đúng quy định, làm ảnh hưởng xấu đến mục đích, ý nghĩa, giá trị thiêng liêng của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Vì vậy, trong thời gian tới để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để đối tượng xấu lợi dụng việc sơn, vẽ, in, dán, treo hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc để xâm phạm an ninh văn hóa tư tưởng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

¹ Theo nội dung cung cấp tại Công văn số 2887/CAT-ANCTNB ngày 20/8/2024 của Công an tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và kịp thời xử lý những việc làm về treo, dán, trang trí về cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên địa bàn địa phương, cơ quan, đơn vị mình không phù hợp làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thiêng liêng của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Có biện pháp xử lý phù hợp đối với việc sử dụng cờ Đảng không đúng mục đích, quy cách, cách thức; viết, vẽ hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Đảng hay hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng cờ Đảng hoặc những thủ đoạn khác làm biến dạng cờ Đảng... ; sử dụng cờ Đảng không đúng quy định về kích thước, hình dáng, màu sắc; in cờ Đảng ở những vị trí nhạy cảm, không trang trọng, gồm: in trên tường bẩn; trên khẩu trang, bao lì xì, trên biển số xe; trên những tài liệu, đồ vật có nội dung không phù hợp...

- Tổ chức kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình ảnh bản đồ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra mẫu cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình bản đồ Việt Nam tại các cơ sở in ấn, quảng cáo, nhà sách...trên địa bàn tỉnh; kịp thời nhắc nhở, thu hồi, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư “Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Công văn số 1367- CV/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU ngày 13/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Công văn số 18840/UBND-VX ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình ảnh bản đồ Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm các văn bản hướng dẫn có liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đề b/c);
- Công an tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở (đề t/h);
- Lưu: VT, QLVH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Quang Trọng

